

Chuẩn Bị Cho Bài 19

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Ki-tô hữu và Triều Đại Thiên Chúa

Câu chuyện Tân Ước về trẻ Giê-su đầy khôn ngoan đàm đạo với các tư tế trong Đền Thờ gợi ý cho chúng ta suy nghĩ về tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, Đấng cho chúng ta được chia sẻ với thần tính của Người qua một em nhỏ bình thường. Khi nhìn nhận giá trị của mình là Ki-tô hữu và là con cái Chúa, chúng ta có thể hiểu được rằng mọi người đều xứng đáng được chúng ta yêu thương và chính *chúng ta* cũng có thể trở nên những người thánh thiện và làm thánh.



Ngôi sao cầu nguyện

Mỗi người trong gia đình vẽ hình một ngôi sao và viết chữ *Thánh Thần* ở bên trái và bên phải, chữ *Giê-su Ki-tô* ở giữa, và chữ *Thiên Chúa* ở trên cùng. Bên trong ngôi sao, mỗi người hãy viết xuống điều mình muốn cầu xin. Nhờ Thánh Thần giúp đỡ, những "tia sáng" lời nguyện của quý vị dâng lên Thiên Chúa qua Chúa Giê-su Ki-tô.

Đền thờ Chúa Thánh Thần

Làm sao mỗi người trong nhà là đền thờ Chúa Thánh Thần? Trong bữa ăn tối, quý vị hãy chia sẻ những gương mẫu mỗi người đã biểu lộ lòng tốt và sự thánh thiện như thế nào.

Quý vị đặc biệt

Vì sao sáng nhất trên trời đã hiện ra khi Chúa Giê-su sinh ra. Mặc dù không có những vì sao đặc biệt xuất hiện, nhưng ngày sinh nhật của mỗi người cũng đều có một câu chuyện đặc biệt. Vậy quý vị hãy chia sẻ những câu chuyện khi nào người trong nhà sinh ra, được đỡ đầu hoặc trở thành người trong gia đình.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Nếu gia đình quý vị thường bắt tay nhau khi chúc bình an, thì bây giờ hãy ôm hôn.

Trong Tuần

Hãy nhìn xem sự tốt lành nơi những người quý vị thường không hợp với họ.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong địa lý

Một con đường rất quen thuộc được gọi là Đường Các Thánh vòng vào suốt bán đảo Dingle ở quận Kerry, nước Ai-len. Bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu, các thầy dòng đã đi theo những con đường ấy để khuyến dụ Ki-tô hữu sống đời tu trì. Các Ki-tô hữu đã sống, học hỏi và làm việc thờ phượng tại bán đảo Dingle từ thế kỷ thứ sáu tới thế kỷ thứ mười. Những di tích đồ nát của những nơi Ki-tô hữu thờ đầu vẫn còn đầy dẫy dọc theo bờ biển, từ những nguyện đường cho tới những giếng thánh mang hình thánh giá Xen-tích và những túp lều xếp bằng đá trước kia của các thầy dòng. Nhiều địa điểm vẫn còn như là nguyên vẹn kể từ khi chúng bị bỏ hoang vào thế kỷ thứ mười hai. Đường Các Thánh nối liền địa điểm Núi Brandon với Nguyện đường Gallarus là một nhà thờ bằng đá đã có trên 1,100 năm.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Hướng dẫn luân lý về những lo lắng của bậc làm cha mẹ

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.

Lu-ca 2:46



Ma-ri-a và Giu-se đã lạc Chúa Giê-su trên đường từ Giê-ru-sa-lem trở về.

Nhưng Chúa Giê-su nói: "Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?" (Lu-ca 2:49). Ma-ri-a và Giu-se đã học bài học thật khó về quyền năng tối cao của ý Chúa vượt trên những chăm sóc và lo lắng của con người chúng ta. Khi con cái họ lớn lên và tự lập dần dần, thì cha mẹ có lẽ không ngừng lo lắng liệu con cái họ có chểnh mảng mọi giá trị chúng đã học biết khi còn ở nhà không. Nhưng khi cha mẹ đã làm hết khả năng để dạy dỗ, yêu thương và bảo vệ con cái thì họ có thể tin rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục những gì còn lại. Giáo Hội của Chúa Giê-su giống như một gia đình mà chúng ta là phần tử. Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta theo Người như những phần tử của Giáo Hội Công Giáo.